



คำสั่งเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

ที่ ๕๕๒ /๒๕๖๔

เรื่อง ปรับปรุงการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน

อาศัยอำนาจ ตามประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๒๖๙ , ๒๗๐, ๒๗๑ และ ๒๗๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรายนามตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนกรณีปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ว่างหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายจอน สุทธิบุตร)

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

บัญชีรายชื่อผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน
แบบท้ายคำสั่ง ๔๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	รักษาราชการแทนหรือผู้ ปฏิบัติราชการแทน (ลำดับที่ ๑)	รักษาราชการแทนหรือผู้ ปฏิบัติราชการแทน (ลำดับที่ ๒)	รักษาราชการแทนหรือผู้ ปฏิบัติราชการแทน (ลำดับที่ ๓)
๑	ว่าง ปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง	นางเกสา ผาเงิน ผอ.กองคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น	น.ส.จิราพร ศรีสุข หน.สป. นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น	นายอำนาจ ภัทรฤทัย ผอ.กองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น
๒	น.ส.จิราพร ศรีสุข หน.สป. นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น	นางสาวสุขใจ ชินเจริญทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ	นายวิสา ทินราช นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	นายวิวิศน์ คุ่มสุภา นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญงาน
๓	นางเกสา ผาเงิน ผอ.กองคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น	นายอนุชิต จงสกุล จพง.การเงินและบัญชี ชำนาญงาน	นางสาวนุชรินทร์ สุขอินทร์ จพง.จัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน	-
๔	นายอำนาจ ภัทรฤทัย ผอ.กองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	นายอนุสรณ์ ศรีเงินวิเชียร นายช่างโยธา ชำนาญงาน	-	-

หมายเหตุ

๑. หากผู้รักษาราชการแทนในลำดับที่ ๑ ไม่อยู่ หรือ อยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้
ผู้รักษาราชการแทน ลำดับที่ ๒ รักษาราชการแทนและผู้รักษาราชการแทน ลำดับที่ ๓ รักษา
ราชการแทนตามลำดับ สำหรับกรณี ไม่มีผู้รักษาราชการแทนในลำดับถัดไป อยู่ หรือ มี แต่ไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
๒. ผู้รักษาราชการ สามารถมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้
โดยผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้มอบหมาย